



ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๙๑๑/๑๔๑๑๗

กระทรวงยุติธรรม
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒๒๓ พศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการศาลแขวง ในจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. และร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญา ในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๕๕๘๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงยุติธรรมเสนอความเห็น ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรต่อร่างพระราชกฤษฎีกาฯ รวม ๒ ฉบับ ตามที่สำนักงาน ศาลยุติธรรมเป็นผู้เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กระทรวงยุติธรรม พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ รวม ๒ ฉบับ ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นการตรากฎหมาย เพื่อรองรับการเปิดทำการศาลแขวงสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ซึ่งจะสามารถ ช่วยแบ่งเบาภาระปริมาณคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งยังส่งผลให้การอำนวย ความยุติธรรมและการให้บริการแก่ประชาชนผู้มีบรรดคดีในเขตท้องที่อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอพนมไพร อำเภอโพธิ์ทราย อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด มีความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปิดทำการศาลดังกล่าวเห็นควรให้มีการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการ เพื่อรองรับทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อความโปร่งใส ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการอำนวยความสะดวกยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ในเรื่องเขตอำนาจศาลและได้รับความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดี ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(ทวี สอดส่อง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๗๑๖ หรือ ๐๘ ๓๖๖๘ ๕๕๑๖ (นท)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ w_natee@oja.go.th